

## รักทางไกลทำอะไรให้เวิร์ค!!!???

นำเสนอเมื่อ : 1 มี.ค. 2552

## รักทางไกลทำอะไรให้เวิร์ค...!!?

อย่างไรความรักจึงจะอยู่รอด โดยที่อีกฝ่ายไม่ถูกคนในละแวกนั้นเอาไปปรับปรนเสียก่อน



บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกให้เราต้องอยู่ห่างจากคนรัก

หรือไปปิ้งกับคนที่อยู่ไกลกันแต่บังเอิญให้โคจรมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่ง

ความรักต้องการความใกล้ชิดและการสื่อสารกัน เมื่อตัวอยู่ไกลแต่ใจยังอยู่ใกล้กัน...ปัญหาจึงเกิด

นี่คือที่มาของคำพูดที่ว่า **รักแท้แพ้ระยะทาง**

แล้วทำ ความจริงการจับกันทางโทรศัพท์ อีเมล ห้องสนทนา หรือรักออนไลน์ก็เข้าช่วยรักทางไกลเช่นกัน

ยิ่งถ้าเป็นรักข้ามขอบฟ้า อยู่คนละทวีปด้วยละก็จะยิ่งทวีความเข้มข้นรุนแรงหลายเท่า

เพราะความคิดถึงโหยหามันเรียกร้องอยู่ตลอดเวลา แนนอนว่าตื่นตื่นนึกซึ่งกว่าจะรักที่เห็นหน้ากันทุกวัน

บางคนเคยฝันว่าอยากมีแฟนเป็นหนุ่มต่างชาติสูงใหญ่หล่อล่ำหรือเป็นสาวผมทองขาวาวทรงตม

เทคโนโลยีสมัยนี้ก็ช่วยให้ฝันเป็นจริง สามารถเด็ดดมชมชิมฝรั่งได้อย่างทั่วถึง

ไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกก็ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือช่วยนัดหมายอย่างได้ผลสุดๆ ถึงแม้นัดหมายมาเจอกันได้

แต่ก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เสร็จแล้วก็ต้องแยกย้ายกลับไปมีชีวิตของตัวเองต่อไป

การพบกันแต่ละครั้งจึงมีความหมายและต้องใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า

เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆไว้ให้มากที่สุด

**มาดูกันว่ามียะไรบ้างที่ช่วยให้รักทางไกลไม่ล่มกลางคัน.....**

### ความไวใจ

การอยู่คนละที่ย่อมมีชีวิตทางสังคมที่แตกต่างกัน พยายามทำความเข้าใจสังคมของกันและกัน

ไวใจและเชื่อในสิ่งที่เขาทำ อย่าคอยจับผิดหรือหวาดระแวงจนน่ารำคาญ

ดีไม่ดีเขาทำประชดขึ้นมาละก็...ยุ่งเลยนะ

### อย่าแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

ยอมผ่อนปรนให้เขาได้หายใจหายคอบ้าง ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มั่นคงก็ต้องใช้เวลาบ่มเพาะพอสมควร

ไม่ใช่ว่าพอตกลงเป็นแฟนกันปุ๊บก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทันที ถ้าเอาไปไปแขวนคอไต่คงทำไปแล้ว

ที่สำคัญคืออย่าไปเร่งรัดหรือพูดถึงอนาคตบ่อยนัก เดี่ยวไต่ตื่นชะกอนก็แห้วสิคะ

หรือถ้าเขากลับขึ้นมาแล้วหนีไปซะเฉยๆ ทำไงละ

### ใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร

ข้อนี้บางคนอาจต้องทำใจถ้ายังไม่เคยคือ ลองมีเลิฟโฟนบ้างก็ดี

ความสัมพันธ์จะได้แนบแน่นซาบซ่านยิ่งขึ้น เวลาคุยโทรศัพท์จะได้ไม่รู้สึกลังทางเห็น

### ยอมรับธรรมชาติของการอยู่ไกลกัน

ทั้งเราและเขาต้องยอมรับให้ได้ว่า การมีความรักที่ต้องอยู่ห่างกันคนละทิศละทางแบบนี้

ย่อมไม่มีอะไรแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กระทบอะไรให้ตายตัวไม่ได้ เช่น นัดเจอกัน แล้ววางแผนเป็นขั้นตอนไว้เลยวว่า เดี่ยวจะดินเนอร์หวานหวาน จากนั้นเดินเที่ยวช้อปปิ้งกระหนุงกระหนิงไปดูหนังรอบดึก ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอย่างที่ต้องการได้ตลอดเวลา เพราะเหตุสุดวิสัยต่างๆของคนที่อยู่คนละสภาพแวดล้อม หรือไม่ก็ความรู้สึกในใจเปลี่ยนแปลงไป ของแบบนี้ต้องทำใจเผื่อไว้ และยอมรับความเหงาที่ต้องอยู่ห่างไกลหวานใจจนต้องนอนร้องไห้ทุกวัน แต่ถ้าวัจฉาจัดการอุปสรรคและความยากลำบากทั้งหลายให้ลงตัวได้ รักทางไกลก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้อีกนาน

**บางคนถือว่ารักทางไกลคือการพิสูจน์รักแท้ ความซื่อสัตย์และความมั่นคงต่อกัน**  
ในขณะที่บางคนยินดีที่มีรักทางไกล เพราะจะได้มีโอกาสวิ่งรอกมีกิ๊กเยอะเยอะ ...ชอบแบบไหนแล้วแต่ใจนะคะ  
แต่ดิฉัน...ขอเลือกอย่างแรกดีกว่า...มันใจซึ้งกันและกัน....

นำมาฝากจากครุฑรัชนี ด้วยความห่วงใยเห็นใจคนไกลแฟน



เดี๋ยวตาย....

เดี๋ยวตายอาดูร สิ้นสูญแล้วทุกทุกสิ่ง  
เธอมาทอดทิ้ง จากไปแสนไกลสุดไกล  
จำใจจำทน หม่นหมองเพื่อร้องรำให้  
โอยอดดวงใจ แสนเศร้า โศกตรม

จำใจจำฝืน กล้ากลืนชอกช้ำเหลือเอ๋ย  
เธอทำเมินเฉย ห่างเหินทำเมินไม่มอง  
ยามใดใจเหงา เผ้าดูนวลแสงจันทร์ส่อง  
ใจคอยรำร้องเรียก หาแต่เธอ

ทอดทิ้ง ทอดทิ้ง ฉันไปแสนไกล  
สุดอาลัย ในรัก หักหาย  
ปวดร้าว ปวดร้าว เหลือใจ หมองไหม้  
หมดเยื่อใย มีหวน คีนมา

คอย คอยหา ตั้งตาคอยเธอคืนกลับ  
เธอไปลาลับ จากฉันคืนวันผ่านไป  
คอยเธอหวน กลับมาเคียง ซิดไกล้

ไยเป็น ไฉน คอยเก้อ เดียวดาย

ทอดทิ้ง ทอดทิ้ง ฉันไป แสนไกล

สุดอาลัย ในรัก หักหาย

ปวดร้าว ปวดร้าว เหลือใจ หมองไหม้

หมดเยื่อใย มีหวน คีนมา

คอย คอยหา ตั้งตาคอยเธอคืนกลับ

เธอไปลาลับ จากฉันคืนวันผ่านไป

คอยเธอหวน กลับมาเคียง ชิดใกล้

ไยเป็น ไฉน คอยเก้อเดียวดาย

ไยเป็น ไฉน คอยเก้อเดียวดาย...



ขอบคุณที่มาข้อมูลW L..hotmail  
และ blogเพลงเพราะ